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Fundinn sátu: Jón Foss Guðmundsson, Christine Mae Velasco, Þórdís Dröfn Andrésdóttir, 
Kristbjörg Víðisdóttir, Helga María Helgadóttir, Ásta Sól Bjarkardóttir, Benedikt Elvar 
Skarphéðinsson, Kristjana Rós Sigurðardóttir, Sverrir Þrastarson, Birgitta Ósk Bates 
Gústafsdóttir og Ingvar Haraldsson, starfsmaður Ungmennaráðs

Afboðuðu: Yngvi Freyr Óskarsson, Elín Lára Baldursdóttir, Ína Steindórsdóttir, Brynhildur 
Ýr Jónsdóttir og Eyþór Agnarsson

Fundargerð ritaði: María Birna Jónsdóttir, starfsmaður Ungmennaráðs

Dagskrá:

1. Fundarstjóri

Samþykkt að Kristbjörg Víðarsdóttir sjái um undirbúning og stýri næsta fundi sem verður 25. 
september 2013

2. Málfundur

Málfundur um árangur og áherslur í grunnskólum Hafnarfjarðar. Á málfundur verður 
fræðsluráð, stjórnendur grunnskóla, fulltrúar kennara, foreldra og nemenda. Fulltrúar ungs 
fólks í Hafnarfirði eru beðin um að koma með sín sjónarmið á málfundinum. Fulltrúar úr 
Ungmennaráði Hafnarfjarðar, Sverrir Þrastarson og Yngvi Freyr Óskarson mæta á 
umræddan málfund

3. Fulltrúar í ráðið

Fulltrúar frá Áslandskóla, Benedikt Elvar Skarphéðinsson, Ásta Sól Bjarkardóttir, fulltrúar 
frá Öldutúnskóla, Helga María Helgadóttir og Kristjana Rós Sigurðardóttir boðnir velkomnir 



til starfa í Ungmennaráði Hafnarfjarðar. Ína Steindórsdóttir er annar fulltrúi Víðistaðaskóla, 
einnig boðin velkomin.

4. Áheyrnarfulltrúi

Þórdís Dröfn Andrésdóttir verður áheyrnafulltrúi Ungmennaráðs Hafnarfjarðar í íþrótta-og 
tómstundanefnd. 

5. Önnur mál

- hver er stað mála í brettaaðstöðu fyrir ungt fólk í Hafnarfirði

-vinabær Friðriksberg í Danmörku er í heimsókn

-umræður um Öldutúnsskóla – hvort það standi til að mála skólann

Næsti fundur áætlaður 25. september 2013. Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:44


